



GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG - OUR LADY OF LA VANG PARISH

TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐÔNG NAM Á - SOUTHEAST ASIAN VICARIATE

5404 NE Alameda Dr. Portland, Oregon 97213 - Phone: 503-249-5892 - Fax: 503-249-1776



LỜI NGỎ

Kính thưa Ông, quý Linh Mục, Thầy Phó Tế, Sơ Bề Trên, Tu Sĩ Nam Nữ, cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em r t thân m n,

Chúng con r t hân hoan và vui m ng chào ón c Ông, quý Linh Mục, Thầy Phó Tế, Sơ Bề Trên, Tu Sĩ Nam Nữ, cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em t kh p n i xa g n sẽ quy t v ây, m t thành ph m a nhi u hơn nắng, nh ng c ng là m t thành ph hoa h ng tuy t p, cùng toàn th giáo dân trong giáo x c M Lavang dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và c m t vì bi t bao h ng phúc Ngài ã ban cho cá nhân, gia ình và c ng oàn c a chúng ta trong nh ng n m qua. Hôm nay chúng ta có d p Tạ Ôn Chúa, Tôn Kính c M Lavang, mà vào n m 1798 ngh a là cách ây 216 n m, M ã hi n ra t i Thánh a Lavang che ch và b o v oàn con c a M .

Ngày nay tr c nh ng thách c a khoa h c, nh ng ch thuy t sai l m và khủng hoảng một cách rất trầm trọng về nền luân lý trong đời sống gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục trên toàn cầu để tìm kiếm những đường hướng hoạt động cho việc mục vụ về gia đình trong bối cảnh Tân Phúc Âm Hóa. Vì thế, Chủ Đề chính cho ba ngày Đại Hội Hành Hương của chúng ta năm nay sẽ là: **“GIA ĐÌNH SỐNG ĐỨC TIN THEO GƯƠNG MẸ MARIA.”**

Chúng con hy vọng với những lời giảng dạy thật khôn ngoan của Quý Đức Tổng Giám Mục trong các bài giảng trong Thánh Lễ Đại Trào và Quý Cha Giảng Thuyết trong Ba Ngày Đại Hội, chúng ta sẽ tìm ra được những phương cách giải quyết hữu hiệu nhất cho đời sống cá nhân và gia đình theo gương của Mẹ Maria.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Lavang, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho chúng ta muôn ơn lành hồn xác, để dù có s ng chôn tr i góc bi n nào i n a, chúng ta c ng luôn s ng x ng áng là con cháu c a các Thánh Anh Hùng T o Vi t Nam.

Thay m t Ban T Ch c i H i Hành H ng n m 2014

Rev. Bathôlômêô Ph m H u t, S.D.D.
i Di n c T ng Giám M c và Chánh X

Anh Giuse Ph m Hoàng Ân
Ch T ch H i ng Giáo X